
Ed. 55. Fyrirspurn
til rikisstjórnarinnar um aukið sjúkrahúsrúra fyrir geðveika menn.

Frá Guðrúnu Lárusdóttur.

Hefir ríkisstjórnin látið fara fram athugun samkvæmt þingsályktun frá siðasta 
þingi um aukið sjúkrahúsrúm  fyrir geðveika menn?


